



ที่ อท ๐๐๑๗.๓/๐ ๓๓๐๐

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  
ถนนเทศบาล ๑ อท ๑๔๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา”

เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
และนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารแผ่นพับ “ดอกแก้วกัลยา” จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. ใบสั่งซื้อดอกแก้วกัลยา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “ดอกแก้วกัลยา” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ และทรงพระราชทานลิขสิทธิ์ของดอกแก้วกัลยาให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และได้รับสนองพระกรุณาธิคุณโดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาให้กับคนพิการทั่วประเทศ เพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดอกแก้วกัลยาให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทย และได้กำหนดจัดงานคนพิการ ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประกาศเกียรติคุณบุคคลคนพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การจัดนัดพบแรงงานคนพิการ การแสดงบนเวที การออกบัตรประจำตัวคนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เป็นต้น ในการนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนให้การสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” และขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันติด “ดอกแก้วกัลยา” ที่เสื้อ ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรและคนพิการทั่วประเทศ

จังหวัดอ่างทองจึงขอความร่วมมือท่าน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” และร่วมกันติด “ดอกแก้วกัลยา” ที่เสื้อ ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ได้ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง รายการหนังสือราชการ หัวข้อหนังสือเวียน เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล มุ่งมาตร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานจังหวัด

โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๒๓๕

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๑๒๓๕